



### ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง  
ชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่าง  
วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็น  
ลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร จึงขอประกาศ ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เรียงลำดับตาม  
เลขประจำตัวสอบ จำนวน ๘ คน ดังรายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารแนบ ๑

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ โดย  
วิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นเอกสารรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง  
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในครั้งนี้ ไม่  
สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้ และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ข. กำหนดวัน เวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อวัดความเหมาะสมกับ  
ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารแนบ ๒

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับ  
การคัดเลือกฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังรายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารแนบ ๓

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ถ้า  
ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบ หรือรายชื่อไม่ถูกต้องตามที่ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครไว้ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่  
ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ถนนจักรีประพาส ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  
เพื่อดำเนินการแก้ไขภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ หากไม่แจ้งภายในกำหนด  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรถือว่าถูกต้องแล้ว และขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาแก้ไขใด ๆ ทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวศิริวรรณ เลหาพิบูลรัตน์)  
สรรพากรพื้นที่ชุมพร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์)  
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ  
ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร  
(แบบท้ายประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นางสาวศศิวิมล ลือชัย	
๒	๐๐๐๒	นางสาวรจนา ท้วมอินทร์	
๓	๐๐๐๓	นางสาวสุภาวดี ปิ่นล่อ	
๔	๐๐๐๔	นางสาวชฎาพร เทียนมนัส	
๕	๐๐๐๕	นางสาวสุภาพร เสมามิ่ง	
๖	๐๐๐๖	นางสาวสุธิดา แก้วเมฆ	
๗	๐๐๐๗	นางสาวอรรวรรณ หวดสนิท	
๘	๐๐๐๘	นางสาวกรรทิมา ศรีวิสัย	

**กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก**

(แนบท้ายประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖)

สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสัมภาษณ์ ชั้น ๖ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ถนนจักรีประพาส ตำบลท่าตะเภา  
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

เวลารายงานตัว	เลขประจำตัวสอบ	เวลาสอบสัมภาษณ์
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.	๐๐๐๑ - ๐๐๐๘	๑๐.๐๐ น. - จนกว่าจะแล้วเสร็จ

**เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์**

๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (บัตรที่นำมาแสดงต้องเป็นฉบับจริง) โดยมีรูปถ่าย ชื่อ - สกุล และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน มีลายมือชื่อของผู้ถือบัตร และบัตรดังกล่าวต้องยังไม่หมดอายุ

๒. บัตรประจำตัวสอบ

\*\*\*\*\*

ระเบียบเกี่ยวกับการการเข้ารับการคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์)  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
  - ๑.๑ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่สุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น
  - ๑.๒ สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพุดติดน เป็นสุภาพชน
  - ๑.๓ สวมหมวกากอนามัย หรือหมวกากผ้า
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ต้องเคารพสถานที่สอบ และสิทธิของผู้อื่น โดยไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เป็นที่รำคาญหรือเสียหาย ไม่สูบบุหรี่ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด
๔. หากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ไม่มารายงานตัวภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าสละสิทธิ์

\*\*\*\*\*